

Số: 3113/CSPCCC&CNCH

Bắc Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2020

V/v nghiệm thu PCCC đối với Khu tổ hợp  
khách sạn thông minh và trung tâm thương  
mại dịch vụ

Kính gửi: Công ty cổ phần du lịch Bắc Giang.

Theo đề nghị của Công ty cổ phần du lịch Bắc Giang tại văn bản số 10920/CV ngày 10/9/2020 về việc nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy đối với dự án Khu tổ hợp khách sạn thông minh và trung tâm thương mại dịch vụ, địa chỉ số 8, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Sau khi xem xét hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư; căn cứ vào biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các bên liên quan lập ngày 21/9/2020, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang đồng ý nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án Khu tổ hợp khách sạn thông minh và trung tâm thương mại dịch vụ.

**Các hạng mục về phòng cháy và chữa cháy được nghiệm thu gồm:** giao thông cho chữa cháy; khoảng cách an toàn PCCC; bậc chịu lửa công trình; giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; lối ra thoát nạn; hệ thống tăng áp; hệ thống hút khói; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy bằng nước (cột nước chữa cháy ngoài nhà, họng nước chữa cháy trong nhà, chữa cháy tự động sprinkler); hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn và chiếu sáng sự cố; bình chữa cháy xách tay.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy cho công trình trong suốt quá trình hoạt động đề nghị Công ty cổ phần du lịch Bắc Giang thực hiện các yêu cầu kèm theo sau đây:

- Thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

- Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy và thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan. *mf*

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu PCCC (TM).



**Thượng tá Nguyễn Việt Bình**

